

V/v Giải trình ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán
trong báo cáo tài chính năm 2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2020

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

Đầu tiên Công ty Cổ phần Bibica ("Mã chứng khoán BBC") xin trân trọng gửi lời chào đến Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước ("UBCK") và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM ("HOSE").

Liên quan đến ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán trong báo cáo tài chính năm 2019, Công ty Cổ phần Bibica xin giải trình như sau:

Công ty đang ghi nhận một khoản phải thu liên quan đến khoản thuế giá trị gia tăng bị truy thu của hàng hóa dùng để khuyến mại và tiền phạt thuế đã nộp cho Cơ quan thuế với số tiền lần lượt là 5.042.685.582 VND và 963.911.745 VND cho các năm tài chính 2016 và 2017 của Nhà máy Bibica Hà Nội – Chi nhánh Công ty Cổ phần Bibica.

Khoản thuế giá trị gia tăng bị truy thu và tiền phạt do khai sai, chậm nộp đã nộp cho Cơ quan thuế theo Biên bản Kiểm tra thuế ngày 28 tháng 1 năm 2019 và Quyết định Số 5796/QĐ-CT-KT6 ngày 31 tháng 1 năm 2019 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về kết quả quyết toán thuế của Nhà máy Bibica Hà Nội – Chi nhánh Công ty Cổ phần Bibica cho các năm tài chính 2016 và 2017. Khoản này phát sinh liên quan đến các sản phẩm và hàng hóa dùng để khuyến mại của Nhà máy, mà theo Cơ quan thuế, là không thuộc đối tượng được xác định giá tính thuế bằng không (0). Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nộp các khoản trên theo yêu cầu, tuy nhiên vẫn đánh giá rằng khoản truy thu thuế giá trị gia tăng và tiền phạt nêu trên sẽ được hoàn trả khi Công ty hoàn thành việc giải trình đầy đủ hồ sơ và cơ sở cho Cơ quan thuế, bao gồm thực tế rằng hàng hóa mà Nhà máy xuất dùng để khuyến mại là thực hiện cho các chương trình khuyến mại của Công ty và các chương trình này đã thực hiện đúng quy định của pháp luật về thương mại. Do đó, Công ty đã hạch toán như khoản phải thu ngắn hạn khác tại ngày báo cáo. Vào ngày lập báo cáo tài chính năm 2019 này, Công ty đang trong quá trình làm việc với các cơ quan có thẩm quyền về việc yêu cầu hoàn trả các khoản nêu trên, và kết quả sau cùng hiện chưa xác định được.

Trên đây là giải trình ý kiến nhấn mạnh của kiểm toán trong báo cáo tài chính năm 2019.

Trân trọng,

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Trương Phú Chiến